



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๗๕๕

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก อนุพงษ์ นาควาณิช) เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๓๔๘๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ในการชักชวน การทดลองระบบจัดสรรวัคซีนกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้งการโลจิสติกส์ การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน การจัดลำดับผู้รับการฉีดวัคซีน ชี้ความสามารถในการฉีดวัคซีนของแต่ละโรงพยาบาล และการจัดสถานที่เพิ่มเติม เช่น วัด หรือโรงเรียน ในการเป็นสถานที่ฉีดวัคซีน เป็นต้น เพื่อเตรียมการ และชักชวนความพร้อมก่อนการฉีดวัคซีนจำนวนมากเมื่อได้รับจัดสรรในอนาคต

๒. กรณีการจัดการสอบ ให้บริหารจัดการระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในการจัดสอบตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างรัดกุม เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

๓. ตรวจสอบสถานภาพและข้อมูลจำนวนห้องใน Local Quarantine ให้พร้อมใช้งานได้จริงตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อใช้รองรับคนไทยที่อาจเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจำนวนมาก โดยเฉพาะใน บริเวณพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับเมียนมา ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก และระนอง

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



สนง.ศบค.มท.

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๕
เลขรับ 1141
เวลา.....

ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๓๓๕๘๘

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๒๓๕

ผลการประชุม สปก.ศบค.
ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ นาควาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ตามข้อ ๒ ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	ให้ สพร. นำแอปพลิเคชัน Thailand Plus มาใช้ตรวจสอบพฤติกรรมกลุ่มผู้กักกันตัวชาวต่างชาติภายหลังออกจาก ASQ แล้ว เพื่อเน้นย้ำให้สังคมเห็นความสำคัญของการใช้ระบบติดตามตัวในการสอบสวนโรคและเกิดการใช้งานจริงต่อไป	สพร./ สธ./ กต.	
๒.	ให้กรมควบคุมโรคดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑) ประสานกับ คกก.วัคซีนฯ ชักซ้อมการทดลองระบบจัดสรรวัคซีนกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้งการโลจิสติกส์ การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน การจัดลำดับผู้รับการฉีดวัคซีน ชี้ความสามารถในการฉีดวัคซีนของแต่ละ รพ. และการจัดสถานที่เพิ่มเติม เช่น วัด หรือโรงเรียน ในการเป็นสถานที่ฉีดวัคซีน เป็นต้น เพื่อเตรียมการและชักซ้อมความพร้อมก่อนการฉีดวัคซีนจำนวนมากเมื่อได้รับจัดสรรในอนาคต ๒) ทบทวนแผนบริหารทรัพยากรในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างรัดกุม ทั้งการตรวจหาเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) และการจัดสรรวัคซีนอย่างเหมาะสม ๓) จัดทำข้อมูลมาตรการผ่อนคลายเป็นห่วงต่อไปที่สามารถเผยแพร่ได้ทันทีในรูปแบบ Press release อาทิ การลดระยะเวลาการกักกันตัวเหลือ ๑๐ วัน เพื่อให้โฆษก ศบค. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมแก่สังคม	คร./ คกก.วัคซีนฯ/ มท. และจังหวัด ต่าง ๆ คร. คร./ โฆษก ศบค.	
๓.	ให้ สธ. เตรียมพร้อมบริหารจัดการระบบ “หมอพร้อม” พร้อมทั้งร่วมมือกับ อสม. ประชาสัมพันธ์ระบบดังกล่าวให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบางเข้าใจและสามารถเข้าถึงการจัดสรรวัคซีนได้อย่างเท่าเทียม	สธ./ อสม.	
๔.	กรณีการจัดการสอบ ให้ดำเนินการดังนี้ ๑) ให้ กทม. จังหวัดต่าง ๆ ศธ. และ สธ. บริหารจัดการระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในการจัดสอบตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างรัดกุม เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค	กทม./ จังหวัด ต่าง ๆ/ ศธ./ สธ.	

	๒) ศธ. และทีม SC ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคในที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และสถานะล่าสุดของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคให้แก่กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคของภาครัฐเมื่อมีการจัดการสอบในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ	ศธ./ ทีม SC	
๕.	ให้ มท. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสถานะภาพและข้อมูลจำนวนห้อง ใน LQ ให้พร้อมเข้าใช้งานได้จริงตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อใช้รองรับคนไทยที่อาจเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจำนวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับเมียนมา ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก และระนอง	มท./ ตชด./ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก และระนอง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔